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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um fjölgun hjúkrunarrýma í Reykjavík.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

1. Hvernig hyggst ráðherra standa að endurbótum og fjölgun nýrra hjúkrunarrýma í
Reykjavík, sbr. viljayfirlýsingu ráðherra frá því í maí sl.?

2. Hver er áætluð aukning hjúkrunarrýma á næsta ári í samræmi við þá yfirlýsingu?
3. Hversu langur er biðlisti nú eftir hjúkrunarrýmum í Reykjavík og hver er árleg áætluð

þörf næstu fjögur ár?


